

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/2007/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

**Về việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động
của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ban Tư pháp các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương; được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã đã từng bước được củng cố và kiện toàn. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chức danh Tư pháp-Hộ tịch chuyên trách ở cấp xã chưa ổn định, một số cán bộ chưa được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn luật, cá biệt có xã còn phân công cán bộ tư pháp-hộ tịch kiêm nhiệm một số công tác khác, đã ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng hoạt động của công tác Tư pháp trên toàn tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp nói chung và đội ngũ cán bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã nói riêng được chuyên môn hoá theo hướng phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015 mà Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra là hết sức cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và kịp thời có những biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động công tác Tư pháp; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp, nhất là cán bộ Tư pháp chuyên trách cơ sở đương nhiệm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiện toàn Phòng Tư pháp và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban Tư pháp cấp xã, ở những địa phương nào chưa kiện toàn Ban Tư pháp thì nhanh chóng kiện toàn lại để giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác Tư pháp được giao. Ban Tư pháp gồm có Trưởng ban do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm, công chức Tư pháp-Hộ tịch làm ủy viên chuyên trách và các thành viên khác thuộc các thành phần Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công an, Địa chính làm ủy viên kiêm nhiệm.

Mỗi Phòng Tư pháp huyện, thành phố bố trí ít nhất 04 (bốn) biên chế để đảm bảo đủ lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ Tư pháp được giao. Tư pháp cấp xã bố trí ít nhất 02 (hai) cán bộ Tư pháp-Hộ tịch chuyên trách có trình độ chuyên môn từ Trung cấp Luật trở lên. Việc bố trí cán bộ chuyên trách Tư pháp-Hộ tịch ở cơ sở phải bảo đảm tính ổn định, tránh tình trạng thường xuyên thay đổi cán bộ Tư pháp-Hộ tịch ở cơ sở như hiện nay ở một số địa phương. Khi Ủy ban nhân dân cấp xã tuyển chọn, bố trí cán bộ chuyên trách Tư pháp cấp xã phải trao đổi thống nhất bằng văn bản với Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện trước khi quyết định. Khi Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí, thay đổi Trưởng phòng Tư pháp phải trao đổi thống nhất bằng văn bản với Giám đốc Sở Tư pháp trước khi quyết định, coi sự ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp là điều kiện tiên quyết để triển khai thực hiện tốt công tác Tư pháp trước mắt cũng như lâu dài.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm quan tâm phân bổ về kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện và Ban Tư pháp cấp xã.

4. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ và Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn và thực hiện củng cố Phòng Tư pháp cấp huyện, Ban Tư pháp cấp xã; tiếp tục phối hợp đào tạo đảm bảo 100% cán bộ Tư pháp chuyên trách ở cơ sở có trình độ chuyên môn từ Trung cấp Luật trở lên.

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo kết quả việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện và Ban Tư pháp cấp xã cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (*qua Sở Tư pháp*) để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Huế